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สรุปมติ/ข้อสั่งการจากการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง  
ครั้งที ่1/2563  

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวดัระยอง 

ที ่ เรื่องประชุม สาระส าคัญ มติ/ข้อสั่งการ หน่วยงาน 

1 รายงานภาวะ
เศรษฐกิจ  
และการคลัง
จังหวัดระยอง 

 คลังจังหวัดระยอง : รายงานสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจ       
ของจังหวัดระยอง ดังนี้   
ด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) หดตัวจากการบริโภคภาคเอกชน       
และการใช้จ่ายภาครัฐ ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว 
ด้าน อุปทาน (การผลิต )  ขยายตั วจากภาค เกษตรกรรม            
และภาคอุตสาหกรรม ขณะที่ภาคบริการหดตัว 
ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม +10.0%’ขยายตัวจากปริมาณ
ผลผลิตมันส าปะหลังและสุกร 
ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ -6.4% หดตัวจากรายจ่ายประจ าภาครัฐ 
ขณะที่รายจ่ายลงทุนภาครัฐขยายตัว  
ดัชนีผลผลิตและภาคบริการ  -4.4% หดตัวจากรายได้การ
ท่องเที่ยว จ านวนนักท่องเที่ยว และอัตราการเข้าพักโรงแรมเฉลี่ย 
ดัชนีด้านการบริโภคภาคเอกชน -23% หดตัวจากภาษีมูลค่าเพ่ิม
กลุ่มเชื้อเพลิง (น้ ามันดิบ) ปริมาณรถยนต์และจักรยานยนต์        
จดทะเบียนใหม่ 
ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม +2.8%’ขยายตัวจากปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม และทุนจดทะเบียนภาคอุตสาหกรรม  
ดัชนีด้านการลงทุนภาคเอกชน +9.8% ขยายตัวจากสินเชื่อ     
เพ่ือการลงทุนขณะที่พ้ืนที่ขออนุญาตก่อสร้างรวม และปริมาณ
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์จดทะเบียนใหม่หดตัว   

มติที่ประชุม : 
รับทราบตามที่คลังจังหวัดระยอง เสนอ  
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อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปของจังหวัด อยู่ที่ร้อยละ -0.1  
2) การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
  (1) งบจังหวัด ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี  พ .ศ .  2562 ใช้ ไปพลางก่อน  ว ง เ งิ น 
4,500,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 25.40            
(2) งบกลุ่มจังหวัด ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ใช้ไปพลางก่อน วงเงิน 150,000 
บาท มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 34.00          
(3)  การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี  
มีวงเงินตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2562  
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 2235.659 ล้านบาท เบิกจ่าย     
ร้อยละ 47.76 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 จ านวน 875.94 ล้านบาท เบิกจ่าย
ร้อยละ 37.31 

2 รายงาน
สถานการณ์น้ า
ของจังหวัดระยอง 
 

- ผู้แทน โครงการชลประทานระยอง น าเสนอ ดังนี้ 
1) ปริมาณน้ าในอ่างส าคัญของจังหวัดระยอง มีปริมาณเก็บกัก 
597.911 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้มีน้ าปริมาณรวมปัจจุบัน  
205.495 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 34.37    
2) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
     ระยะสั้น 
    1. ควบคุมปริมาณน้ าให้ได้ตามแผน 
    2. ผันน้ าจากอ่างฯประแสร์มายังอ่างฯ หนองปลาไหลประมาณ
เดือนกุมภาพันธ์ 
   3. เตรียมเครื่องสูบน้ าเพ่ือผันน้ า 

มติที่ประชุม : 
1. รับทราบตามที่ผู้แทนโครงการชลประทาน
ระยอง และผู้แทนส านักงาน เสนอ  
2. มอบหมายส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 
ร่วมกับโครงการชลประทานระยอง ส ารวจพ้ืนที่ที่
ท าเกษตรกรรมในเขตชลประทาน และแจ้งข้อมูล
จ านวนพ้ืนที่ที่เพาะปลูกให้โครงการชลประทาน
ระยองเพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ าให้
เพียงพอในฤดูแล้ง  

 
 
 
- โครงการชลประทานระยอง 
- ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
- ส านักงานเกษตรและสหกรณ์  

จังหวัดระยอง 
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   4. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบสถานการณ ์
   ระยะยาว 
   1. ผันน้ าจากอ่างฯ คลองวังโตนดมายังอ่างฯ ประแสร์ 
   2. สูบผันน้ าคลองสะพานเพื่อสูบน้ ากลับอ่างฯประแสร์ 
   3. ปรับปรุงคลองผันน้ าอ่างประแสร์-อ่างฯคลองใหญ่ให้เป็น
ระบบปิด 
   สรุป การบริหารจัดการน้ าจะสามารถ บริหารจนจบสิ้นฤดู
แล้งได้ ทุกภาคส่วนต้องลดปริมาณน้ าให้ได้ตามแผน  
- ผู้แทนส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง : น าเสนอ 
การผลิตและประมาณการผลผลิตผลไม้จังหวัดระยอง ดังนี้ 
สถานการณ์ออกดอกติดผลของผลไม้ 
- ทุเรียน ออกดอก 96% 
- มังคุด ออกดอก 94% 
- เงาะ ออกดอก 94% 
- ลองกอง ออกดอก 23% 
 

3. มอบหมายโครงการชลประทานระยอง 
ร่วมกับ ส านักงานชลประทานที่ 9 และหารือกับ 
Eastwater เ พ่ือหารือการบริหารจัดการน้ า       
ในจังหวัดระยองให้เพียงพอกับความต้องการใช้
น้ าในฤดูแล้ง ซึ่งภาคเกษตรกรรมจะใช้น้ ามาก        
ในการดูแลผลผลิตทางการเกษตร โดยรายงาน     
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองทราบภายใน 15 วัน  
4. มอบหมายองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง
จัดท าแผนการใช้น้ าในภาคเกษตรกรรมในพ้ืนที่ 
ว่าผลไม้แต่ละชนิดใช้น้ ามากน้อยเท่าไร และแจ้ง
ให้ชลประทานระยองเ พ่ือเป็นข้อมูลในการ
ด าเนินการต่อไป 
5. มอบหมายโครงการชลประทานระยอง 
ออกแบบประตูระบายน้ าบริเวณแม่น้ าระยอง    
โดยให้ส ารวจออกแบบและจัดตั้งงบประมาณใน
การด าเนินการ และปรับปรุงซ่อมแซมระบบสูบ
น้ าบริเวณหน้าวัดระหารไร่ที่ช ารุดใช้งานไม่ได้ 
โดยด าเนินการภายในปี พ.ศ. 2563 และเพ่ือหา
ช่องทางในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ต่อไป 
 
 
 
 
 

 
- โครงการชลประทานระยอง 
 
 
 
 
 
- องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 
 
 
 
 
- โครงการชลประทานระยอง 
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3 การกัดเซาะ

ชายฝั่ง 
ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง น าเสนอ ดังนี้ 
1. ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยอง เกิดจากการถมทะเล    
ซึ่งเกิดการกัดเซาะอย่างรวดเร็วและรุนแรงขึ้นทุกวัน หอการค้า
จังหวัดระยองได้ผลักดันให้มีการก่อสร้างเขื่อนตลอดแนวชายฝั่ง
ทะเล เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
2. ขอให้ส านักงานท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รายงาน
ผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้างที่เรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ระยะที่ 3 และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับผลกระทบ
ข้างต้นอย่างไร 

มติที่ประชุม : 
มอบหมายส านักงานท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด ศึกษาผลกระทบโครงการก่อสร้างท่าเรือ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 รายงาน
ให้จังหวัดระยอง และรายงานในที่ประชุม กรอ. 
ในครั้งต่อไป 
 
  

 
ส านักงานท่าเรือนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด 
 
 

4 การแก้ไขปัญหา
ลุ่ ม น้ า ร ะ ย อ ง 
(แม่น้ า ระยอง
ตื้นเขิน)  
 

ผู้แทนส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ระยอง  รายงานผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาแม่น้ าระยองซึ่งมี
สภาพตื้นเขิน และมีน้ าเน่าเสียในบางจุด ดังนี้    
(1) ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด วงเงิน 5.5 ล้านบาท โดย
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจั งหวัดระยอง            
และเทศบาลนครระยอง เป็นหน่วยด าเนินการ โดยมีแผนการ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จในหน้าแล้งนี้  
(2)  การก าจัดวัชพืช ได้ร่วมกับเทศบาลนครระยอง ส ารวจพ้ืนที่
แล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา และประเด็นคุณภาพ
น้ าของจังหวัดระยองขณะนี้สภาพน้ าแย่ลง เนื่องจากไม่มีฝนตก 
(3) การจัดท าแผนการใช้น้ า ได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
แห่งในการจัดเตรียมแผนงาน/โครงการต่างๆ โดยจัดท าระบบ
บ าบัดน้ าเสีย และขณะนี้ได้ด าเนินการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตร ร่วมกับเทศบาลนครระยอง         

มติที่ประชุม : 
รั บ ท ร า บ ต า ม ที่ ผู้ แ ท น ส า นั ก ง า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ระยอง และเทศบาลนครระยอง น าเสนอ  
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แล้วเสร็จในบริเวณสวนสาธารณะโขดศาลเจ้า ใช้วงเงินงบประมาณ 
50 ล้านบาท ใช้พ้ืนที่ 2 งาน ซึ่งสามารถปรับปรุงพ้ืนที่โดยรอบ
เป็นแหล่งท่องเที่ยว และออกก าลังกายได้ 
(4) ในส่วนของการก าจัดขยะในทะเล กรมทรัพยากรทางทะเล               
และชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง 
โดยท าตาข่ายดักขยะบริเวณปากท่อ ก่อนออกสู่ทะเลและแม่น้ า     
ซ่ึงเน้นบริเวณปากแม่น้ าระยองก่อนจึงจะขยายไปยังบริเวณอ่ืนทั่ว
ทั้งจังหวัดต่อไป 
ผู้แทนเทศบาลนครระยอง รายงานผลการด าเนินการ ดังนี้ 
เทศบาลนครระยองไดด าเนินการแก้ไขปัญหาแม่น้ าระยองตื้นเขิน 
ในหลายมิต ิดังนี้           
1. การก าจัดวัชพืช  โดยเทศบาลนครระยองเป็นหน่วยออกแบบ
และขอรับการสนับสนุนเครื่องมือและก าลังคนจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง ได้ด าเนินการในหลายพื้นท่ีแล้ว 
2. การขุดลอก เทศบาลนครระยองเป็นหน่วยส ารวจออกแบบ
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
3. ระบบบ าบัดน้ าเสีย แม่น้ าระยองบริ เวณสวนสาธารณะ         
โขดศาลเจ้า ได้ถ่ายโอนมาจากกรมชลประทานและเทศบาลนคร
ระยองได้จัดตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเพ่ือให้
ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแผน
จะติดตั้งบริเวณสวนศรีเมือง และปากแม่น้ าระยอง อยู่ระหว่าง
ขอรับการจัดสรรงบประมาณยังไม่ทราบว่าจะได้รับงบประมาณ
หรือไม ่
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4. การก าจัดขยะโดยการท าตาข่ายดักขยะก่อนลงสู่แม่น้ าและ
ทะเล และการเก็บขยะบริเวณชายหาด ซึ่งได้ด าเนินการอยู่เป็น
ประจ า 

5 ความคบืหน้า
การแก้ไขปัญหา
การจราจร
ติดขัดบริเวณ
แยกตะพงและ
การก่อสร้าง
ปรับปรุงทาง
หลวงหมายเลข 
3 ตอนกระเฉด-
บ้านเพ 

ผู้แทนแขวงทางหลวงระยอง  รายงานว่า ในปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2561 กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการขยายและปรับปรุงถนน
หมายเลข 36 โดยมีการขยายจากช่องจาราจร 4 ช่องจราจร     
เป็น 6 ช่องจราจร และ 8 ช่องจราจร  ซึ่งก าหนดแล้วเสร็จต้นปี 
พ.ศ. 2564  และปี พ.ศ. 2563 กรมทางหลวง มีแผนขยายทาง
หลวงหมายเลข 3 ช่วงบ้านฉาง – กรอกยายชา จาก 4 ช่องจราจร 
เป็น 6 หรือ 8 ช่องจราจร พร้อมทางข้ามแยก ซึ่งจะท าให้
การจราจรทั้ง 2 เส้นทางมีปริมาณรถยนต์เพ่ิมขึ้น ทางหลวง
หมายเลข 3 ตอนกระเฉด-บ้านเพ เป็นทางเชื่อมระหว่างถนนทั้ง    
2 เส้น ปัจจุบันเป็น 4 ช่องจราจร ในขณะนี้ได้ขอรับการจัดสรร
งบประมาณโครงการเพ่ิมช่องจราจร จาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 
ช่องจราจร ระหว่าง กม. 226+000 – กม. 238+000        
จากกรมทางหลวง ผ่านแผนบูรณาการการขับเคลื่อนเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 
950 ล้านบาท ซึ่งใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 6-8 ปี แต่ยังไม่ได้
รับการพิจารณาบรรจุในแผนแต่อย่างใด 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง : แจ้งเพ่ิมเติมว่า การแก้ไข
ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณแยกตะพง ในส่วนของงบประมาณ
ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เคยเสนอให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง เพื่อน าเข้าบรรจุในแผนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง ขณะนี้ปัญหาการจราจรติดขัดมากโดยเฉพาะในช่วง
วันหยุด ขอให้ กรอ.จังหวัดระยอง พิจารณาช่องทางในการขอรับ

มติที่ประชุม :  
1. รั บทราบตามที่ แขว งทางหลวงระยอง        
และองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง น าเสนอ 
2. มอบหมายองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 
ท าประชาพิจารณ์ประชาชน ในพ้ืนที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกตะพง 
และรายงานจังหวัดระยองทราบ  
3. มอบหมายแขวงทางหลวงระยอง ส ารวจ
ออกแบบการก่อสร้างสะพานข้ามแยกตะพง เพ่ือ
หาช่องทางในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ต่อไป 
4. มอบหมายแขวงทางหลวงระยอง ติดตาม
ความคืบหน้าโครงการเพ่ิมช่องจราจร จาก 4 
ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร ระยอง – กะเฉด 
ระหว่าง กม. 226+000 – กม. 238+000 
 

 
 
 
- องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 
 
 
 
- แขวงทางหลวงระยอง 
 
 
 
- แขวงทางหลวงระยอง 
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ที ่ เรื่องประชุม สาระส าคัญ มติ/ข้อสั่งการ หน่วยงาน 

การจัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย  
6 ข้ อ เ ส น อ

ภาคเอกชน (ด้าน
การลงทุน  ด้ าน
แรงงาน ด้านการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว            
ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้ น ฐ า น แ ล ะ โ ล     
จิสติกส์และด้าน
กฎระเบียบที่เป็น
อุปสรรคต่อการ
ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ
จังหวัด) 

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ฝากติดตาม 3 
เรื่อง ดังนี้ 

(1) การจัดประชุม MICE  
(2) การเชื่อมโยงการขนส่งจากสนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด 
(3) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ในจังหวัดระยอง 

 

มติที่ประชุม :  
ม อ บ ห ม า ย ส า นั ก ง า น จั ง ห วั ด ร ะ ย อ ง               
เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้า
ให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป 
 
 
 

1. รั
บ
ท
ร
บ 

 
ส านักงานจังหวัดระยอง 
 
 

 


